

รายละเอียดเพิ่มเติมตามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะทำงานพิจารณากลับกรอง  
โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย  
ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕  
ชื่อโครงการ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล วงเงินโครงการ ๕๐,๗๗๖,๖๘๓.๕๐ บาท

๑. ชี้แจงรายการเครื่องที่ถูกทดแทน ไม่น้อยกว่า ๕ ปี

ลำดับ ที่	รายการ	เลขที่สัญญาเดิม	รวมจำนวน	ทดแทนหน่วยงาน
๑	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล	TP8-4601-WGE (ปี ๕๘) TP9-4602-WGE (ปี ๕๙)	๗๕๐ ชุด	ฝ่ายการเงิน ฝ่ายการแพทย์ ฝ่ายก่อสร้าง ฝ่ายระบบโครงสร้างพื้นฐาน ฝ่ายควบคุมระบบไฟฟ้า ฝ่ายงบประมาณ ฝ่ายจัดการยานพาหนะและเครื่องมือกล ฝ่ายจัดหา ฝ่ายการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ฝ่ายธุรกิจขนส่งและผลิตภัณฑ์ ฝ่ายธุรกิจบริการและคุณภาพไฟฟ้า ฝ่ายบริหารงานกลาง การไฟฟ้านครหลวงเขต ฝ่ายบริหารโครงการ ฝ่ายบัญชี ฝ่ายบริการระบบไฟฟ้า ฝ่ายบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า ฝ่ายบริหารความเสี่ยงองค์กร ฝ่ายแผนกลยุทธ์ ฝ่ายพัสดุ ฝ่ายพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ฝ่ายพัฒนาคุณภาพองค์กร ฝ่ายมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และธรรมาภิบาลฯ ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมระบบไฟฟ้า ฝ่ายวางแผนและบริหารทรัพย์สินดิจิทัล ฝ่ายวางแผนระบบไฟฟ้าและโครงข่ายอัจฉริยะ ฝ่ายกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม ฝ่ายสื่อสารองค์กร ฝ่ายอำนวยการ ฝ่ายอุปกรณ์งานจำหน่าย

ลำดับ ที่	รายการ	เลขที่สัญญาเดิม	รวมจำนวน	ทดแทนหน่วยงาน
				<p>ฝ่ายออกแบบระบบไฟฟ้าและงานวิศวกรรมโยธา  ฝ่ายฝึกอบรม  สำนักภูมิสารสนเทศระบบไฟฟ้า  การไฟฟ้านครหลวง เขตบางกะปิ  การไฟฟ้านครหลวง เขตบางเขน  การไฟฟ้านครหลวง เขตลาดกระบัง  การไฟฟ้านครหลวง เขตฉะเชิงเทรา  การไฟฟ้านครหลวง เขตบางใหญ่  การไฟฟ้านครหลวง เขตคลองเตย  การไฟฟ้านครหลวง เขตบางขุนเทียน  การไฟฟ้านครหลวง เขตธนบุรี  การไฟฟ้านครหลวง เขตนนทบุรี  การไฟฟ้านครหลวง เขตบางนา  การไฟฟ้านครหลวง เขตสมุทรปราการ  การไฟฟ้านครหลวง เขตบางพลี  การไฟฟ้านครหลวง เขตมีนบุรี  การไฟฟ้านครหลวง เขตราชบุรี  การไฟฟ้านครหลวง เขตวัดเลียบ  การไฟฟ้านครหลวง เขตยานนาวา  การไฟฟ้านครหลวง เขตสามเสน  การไฟฟ้านครหลวง เขตบางบัวทอง</p>
๒	เครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน สำนักงาน	TP8-4602-WGE (ปี ๕๘) TP9-4601-WGE (ปี ๕๙)	๘๐๐	<p>ฝ่ายการเงิน  ฝ่ายการแพทย์  ฝ่ายก่อสร้าง  ฝ่ายระบบโครงสร้างพื้นฐาน  ฝ่ายควบคุมระบบไฟฟ้า  ฝ่ายงบประมาณ  ฝ่ายจัดการยานพาหนะและเครื่องมือกล  ฝ่ายจัดหา  ฝ่ายการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์  ฝ่ายตรวจสอบภายใน  ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์  ฝ่ายธุรกิจขนส่งและผลิตภัณฑ์  ฝ่ายธุรกิจบริการและคุณภาพไฟฟ้า  ฝ่ายบริหารงานกลาง การไฟฟ้านครหลวงเขต  ฝ่ายบริหารโครงการ  ฝ่ายบัญชี  ฝ่ายบริการระบบไฟฟ้า  ฝ่ายบริหารงานกลาง การไฟฟ้านครหลวงเขต</p>

ลำดับ ที่	รายการ	เลขที่สัญญาเดิม	รวมจำนวน	ทดแทนหน่วยงาน
				ฝ่ายบริหารโครงการ ฝ่ายบัญชี ฝ่ายบริการระบบไฟฟ้า ฝ่ายบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า ฝ่ายบริหารความเสี่ยงองค์กร ฝ่ายแผนกลยุทธ์ ฝ่ายพัสดุ ฝ่ายพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ฝ่ายพัฒนาคุณภาพองค์กร ฝ่ายมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และธรรมาภิบาลฯ ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมระบบไฟฟ้า ฝ่ายวางแผนและบริหารทรัพย์สินดิจิทัล ฝ่ายวางแผนระบบไฟฟ้าและโครงข่ายอัจฉริยะ ฝ่ายกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม ฝ่ายสื่อสารองค์กร ฝ่ายอำนวยการ ฝ่ายอุปกรณ์งานจำหน่าย ฝ่ายออกแบบระบบไฟฟ้าและงานวิศวกรรมโยธา ฝ่ายฝึกอบรม สำนักภูมิสารสนเทศระบบไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวง เขตบางกะปิ การไฟฟ้านครหลวง เขตบางเขน การไฟฟ้านครหลวง เขตลาดกระบัง การไฟฟ้านครหลวง เขตนวลจันทร์ การไฟฟ้านครหลวง เขตบางใหญ่ การไฟฟ้านครหลวง เขตคลองเตย การไฟฟ้านครหลวง เขตบางขุนเทียน การไฟฟ้านครหลวง เขตธนบุรี การไฟฟ้านครหลวง เขตนนทบุรี การไฟฟ้านครหลวง เขตบางนา การไฟฟ้านครหลวง เขตสมุทรปราการ การไฟฟ้านครหลวง เขตบางพลี การไฟฟ้านครหลวง เขตมีนบุรี การไฟฟ้านครหลวง เขตราชบุรีบูรณะ การไฟฟ้านครหลวง เขตวัดเลียบ การไฟฟ้านครหลวง เขตยานนาวา การไฟฟ้านครหลวง เขตสามเสน การไฟฟ้านครหลวง เขตบางบัวทอง

๒. ชี้แจงเหตุผลที่ไม่ใช้ราคาตามเกณฑ์กระทรวงดิจิทัลฯ

ลำดับที่	ตามข้อกำหนด กพน.	ตามเกณฑ์กระทรวงดิจิทัลฯ	หมายเหตุ
๑	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล รายการที่ ๑๐	<p>เหตุผลที่ไม่สามารถใช้คุณลักษณะและราคาตามเกณฑ์ฯ ได้เนื่องจาก เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล รายการที่ ๑๐ ตามเกณฑ์กระทรวงดิจิทัลฯ</p> <p>ข้อ ๕. มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน ๑ หน่วย</p> <p>เนื่องจากปัจจุบัน ซอฟต์แวร์ต่างๆ Spec ขั้นต่ำที่ใช้ในการติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของ กพน. ต้องมีขนาดไม่น้อยกว่า 500 GB ซึ่ง กพน. พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้สามารถรองรับการใช้งานซอฟต์แวร์ต่างๆ ของ กพน. และเมื่อพิจารณาด้านราคาแล้ว สูงกว่าเกณฑ์ราคาของกระทรวงดิจิทัลฯ เพียงเล็กน้อย</p> <p>ทั้งนี้ราคาที่ขอความเห็นชอบเป็นไปตามหลักเกณฑ์โดยเทียบราคา ๓ ราย และราคาจากเว็บไซต์ และเลือกใช้ราคาต่ำสุด</p>
๒	เครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน สำนักงาน	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล รายการที่ ๑๒	<p>เหตุผลที่ไม่สามารถใช้คุณลักษณะและราคาตามเกณฑ์ฯ ได้เนื่องจาก เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล รายการที่ ๑๒ ตามเกณฑ์กระทรวงดิจิทัลฯ</p> <p>ข้อ ๔. มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน ๑ หน่วย</p> <p>เนื่องจากปัจจุบัน ซอฟต์แวร์ต่างๆ Spec ขั้นต่ำที่ใช้ในการติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของ กพน. ต้องมีขนาดไม่น้อยกว่า 500 GB ซึ่ง กพน. พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้สามารถรองรับการใช้งานซอฟต์แวร์ต่างๆ ของ กพน. และเมื่อพิจารณาด้านราคาแล้ว สูงกว่าเกณฑ์ราคาของกระทรวงดิจิทัลฯ เพียงเล็กน้อย</p> <p>ทั้งนี้ราคาที่ขอความเห็นชอบเป็นไปตามหลักเกณฑ์โดยเทียบราคา ๓ ราย และราคาจากเว็บไซต์ และเลือกใช้ราคาต่ำสุด</p>